

Chuyến lên máy
Thanh

30/8/2023

**KỶ NIỆM 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG
(19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
(02/9/1945 - 02/9/2023)**

**CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 THÀNH CÔNG -
BƯỚC NGOẶT VĨ ĐẠI TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC VIỆT NAM**

Năm 1945, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đứng trước thời cơ lớn. Trên thế giới, Hồng quân Liên Xô liên tiếp giành thắng lợi quyết định trên chiến trường châu Âu, giải phóng một loạt nước và tiến thẳng vào sào huyệt phát xít Đức tại Béc-lin. Ngày 09/5/1945, phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh kết thúc ở châu Âu. Ngày 08/8/1945, Hồng quân Liên Xô tiến công như vũ bão vào quân đội Nhật. Ngày 14/8/1945, phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện, Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Trong nước, phong trào cách mạng dâng cao. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng quyết định phát động một cao trào cách mạng làm tiền đề cho tổng khởi nghĩa, thay đổi cách thức tuyên truyền, cổ động, tổ chức và đấu tranh cho thích hợp. Tháng 3/1945, Trung ương Đảng ra Chỉ thị "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Từ tháng 4/1945 trở đi, cao trào kháng Nhật cứu nước diễn ra mạnh mẽ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân

cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Từ ngày 14 đến ngày 18/8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra giành được thắng lợi ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và ở các thị xã: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam... Ngày 19/8/1945, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 23/8/1945, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế, Bắc Cạn, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu... Ngày 25/8/1945, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn - Gia Định, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre,... Ở Côn Đảo, Đảng bộ nhà tù Côn Đảo đã lãnh đạo các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm nổi dậy giành chính quyền.

Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay Nhân dân. Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời

trình trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Từ đó, ngày 2 tháng 9 là Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hòa chung với phong trào cách mạng cả nước, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Thuận đã vùng lên đấu tranh quyết liệt chống thực dân phong kiến và tay sai, từng bước tạo nên thế và lực mới cho cách mạng phát triển. Đầu năm 1945, với lực lượng cán bộ và cơ sở đã có, Ủy ban Việt Minh lâm thời được thành lập, phân công cán bộ về cơ sở gấp rút cùng cố lực lượng. Tháng 6/1945 Tỉnh uỷ lâm thời thành lập tập trung bàn kế hoạch phát triển quần chúng cách mạng, liên lạc với cấp trên để nắm chủ trương. Đầu tháng 8/1945, các đội tự vệ, các Hội quần chúng như Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc... nhanh chóng được thành lập ở các địa phương, đặc biệt đã đưa một số cốt cán vào làm nòng cốt trong các tổ chức Thanh niên Bảo An, Thanh niên tiền tuyến thân Nhật. Trưa ngày 16/8/1945, được tin Nhật đã đầu hàng phe Đồng minh vô điều kiện, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề ra kế hoạch chuẩn bị cho việc khởi nghĩa giành chính quyền. 15 giờ ngày 21/8/1945, đông đảo Thanh niên cứu quốc, công nhân, quần chúng cách mạng được trang bị vũ khí thô sơ, băng rôn, khẩu hiệu, cờ... biến cuộc mít tinh của địch thành cuộc biểu tình tuần hành thị uy

của quần chúng cách mạng, và nhanh chóng giành chính quyền ở Tháp Chàm; 18 giờ 45 phút cùng ngày, đoàn biểu tình kéo xuống Phan Rang phối hợp với lực lượng cách mạng không chế các công sở, đồn trại của binh lính tay sai Nhật... thời khắc ấy đánh dấu chính quyền cấp tỉnh đã về tay Nhân dân. Từ ngày 21 đến 22/8 hầu hết các làng, huyện, tổng trong tỉnh nhanh chóng giành được chính quyền. Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời được thành lập và ra mắt đồng bào vào ngày 22/8/1945. Ninh Thuận là một trong ba tỉnh khởi nghĩa giành chính quyền sớm nhất miền Nam (sau Quảng Nam 18/8 và Khánh Hòa 19/8), góp phần cho Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi trong cả nước.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Ninh Thuận luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là sau những năm tái lập tỉnh (1992), ra sức xây dựng và phát triển quê hương trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, với xuất phát điểm về kinh tế - xã hội ở mức thấp, cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân còn lạc hậu, thiếu thốn, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân gặp nhiều khó khăn. Trước những vấn đề thực tiễn đặt ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ đã quyết liệt, chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra những chủ trương, quyết sách phù hợp với điều kiện của

địa phương, giữ vững nguyên tắc hoạt động cách mạng trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tính tự lực tự cường, từng bước tháo gỡ khó khăn, nên đã huy động được mọi nguồn lực trong xã hội, tạo sự chuyển biến tiến bộ, khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Năm 2023, đánh giá thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV trong bối cảnh có những thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen, nhất là chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19; song với sự chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng sự đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, đã thực hiện đạt được những kết quả tích cực: Quy mô nền kinh tế tăng khá, gấp 1,3 lần so năm 2020, bằng 79,7% mục tiêu đề ra. Một số ngành tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu hoàn thành trên 60% mục tiêu đề ra; tiềm năng và lợi thế về năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế biển, du lịch chất lượng cao đang phát huy hiệu quả tích cực, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư chiến lược, huy động được nhiều nguồn vốn xã hội cho đầu tư

phát triển, tạo cơ hội phát triển nhanh hơn cho 2 năm còn lại (2024 - 2025), góp phần thực hiện mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường có nhiều tiến bộ, công tác cải cách hành chính có chuyển biến rõ nét, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Công tác phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, chất lượng khám và điều trị bệnh cho Nhân dân được nâng lên, các chính sách chăm sóc y tế cho người nghèo được thực hiện đầy đủ. Vấn đề an sinh xã hội được quan tâm đúng mức, đời sống Nhân dân vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc được cải thiện. Công tác phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu được chủ động. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được quan tâm; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo quyết liệt. An ninh chính trị ổn định, quốc phòng được giữ vững.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công - Bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. ■

Minh Hiền